

นางพรพรรณ นิมหัตถา :

การประเมินโครงการหมู่บ้านและชุมชนเมือง :

กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านเลียบ หมู่ที่ 6 ตำบลปรุใหญ่

อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์วีรพงษ์ พลนิกรกิจ

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านเลียบ หมู่ที่ 6 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงกระบวนการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านเลียบ หมู่ที่ 6 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาศักยภาพของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเลียบในการบริหารจัดการ กองทุนหมู่บ้านให้มีความยั่งยืน โดยเงินกองทุนหมู่บ้าน 1 ล้านบาท ยังคงอยู่ และเพื่อศึกษาถึงตัวชี้วัดความเข้มแข็งของหมู่บ้านเลียบ

การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ระยะเวลาระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 โดยวิธีการการสัมภาษณ์ การสังเกต ศึกษาเอกสารข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้ และจากการจัดเวทีชาวบ้าน โดยกลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงจากประชากรที่เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านเลียบ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาพบว่า กองทุนหมู่บ้านเลียบ บรรลุวัตถุประสงค์ของการประเมิน โดยกองทุนหมู่บ้านเลียบ เกิดจากความร่วมมือของชาวบ้านในหมู่บ้าน และการมีส่วนร่วมในการบริหารกองทุน หมู่บ้านกับคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกในหมู่บ้านเป็นอย่างดี การมีระบบการบริหารกองทุนหมู่บ้านเลียบ มีการจัดโครงสร้างของระบบองค์กรอย่างชัดเจน และยังมี การตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน และการแบ่งหน้าที่การทำงานของคณะกรรมการอย่างลงตัว มีการเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเอง ทางกองทุนหมู่บ้านเลียบ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกในหมู่บ้านมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สมบูรณ์มากพอที่จะพึ่งพาตนเองได้ทั้งหมด ยังต้องอาศัยความร่วมมือ และความช่วยเหลือจากชุมชนภายนอกอยู่บ้าง การสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ และสังคมสมาชิกในหมู่บ้านเลียบ มีการรวมตัวกลุ่มในการประกอบอาชีพค้าขาย เกษตรกร บริการ มีศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น สมาชิกในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีความร่วมมือร่วมใจ มีความซื่อสัตย์ มีความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

ปีการศึกษา 2544

(นางพรพรรณ นิมหัตถา)

นักศึกษาระดับบัณฑิตกองทุน



(อาจารย์วีรพงษ์ พลนิกรกิจ)

อาจารย์ที่ปรึกษา